

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๖๖๕๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๒๖๑๖๕
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาดอน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด กระบี่

อ้างถึง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาดอน โดยโอนเงินผ่านทางระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อหนึ่งถึงกำหนดชำระหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ

๒. ให้ตรวจสอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมิให้เป็นโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน เช่น โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการแล้ว เป็นต้น หากพบว่าเป็นโครงการที่มีลักษณะดังกล่าวให้งดเว้นการจัดสรรงบประมาณให้โครงการที่เสนอซ้ำซ้อนดังกล่าว และให้จังหวัดแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ให้จังหวัดติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยยศ เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๓, ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๔